

ขงตั้งสนง.ศึกษาธิการจังหวัด

☛ นำเสนอเมื่อ 14 พ.ย. 2559

เผยแพร่ ขงตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปลัด
ศธ.ย้ำผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.ทุกคน ยึดระเบียบ กฎหมายเป็นหลัก
โดยไม่ใช้ความรู้สึกตัวเองตัดสิน

วันนี้ (14 พ.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยเฉพาะการทำงานของผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารบุคคลกร แนวปฏิบัติ ในพื้นที่ไหน กศจ. เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในทางปฏิบัติ โดยตนได้ย้ำให้ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.ทุกคน ยึดระเบียบและกฎหมายเป็นหลัก โดยไม่ใช้ความรู้สึกตัวเองมาตัดสิน อยางไรก็ตามศธ. มีเป้าหมายชัดเจน ว่า เน้นกระจายอำนาจ โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ดังนั้นศธจ.จึงมีหน้าที่สำคัญในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา มีเสียงสะท้อนว่า หลายนโยบายไปไม่ถึงระดับโรงเรียน บางแห่งยังไม่เข้าใจแนวทางการทำงาน อาทิ นโยบายการปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น จึงขอให้ปรับแนวทางและเร่งทำความเข้าใจ ทั้งนี้หากจังหวัดใดมีปัญหา ก็ขอให้แจ้งเขามา ยังสวนกลาง เพื่อหาทางแก้ไข

ปลัดศธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ศธจ. ยังเสนอให้จัดตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือว่า ควรจัดตั้งเป็นหน่วยงานราชการต่างหาก หรือเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของศธ. มีอัตรากำลัง ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้มอบหมายให้สวนที่เกี่ยวข้องไปหารือร่วมกัน คาดว่าจะได้ขอสรุปภายใน 2 เดือน

ด้าน ดร.พิษณุ ตูลสุข รองปลัด ศธ. ประธานศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค กล่าววว่า ตนได้ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยจะวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานฯ ซึ่งเบื้องต้นจะทำหน้าที่เลขานุการของ กศจ. สวนหน้าที่อื่น ๆ ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากต้องรับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เพื่อให้ได้ทิศทางที่ชัดเจนก่อนเสนอให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศธ.พิจารณาต่อไป

ขอบคุณที่มาจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559